

**CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN SINH VIÊN KINH TẾ
ĐỘI HÌNH CHUYÊN PHÁP LUẬT**

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2017

**THƯ NGỎ
V/V VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ CHO ĐỘI HÌNH CHUYÊN PHÁP LUẬT
THỰC HIỆN CHẶNG 2 CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN SINH VIÊN KINH TẾ
“VUI HỘI TRĂNG RẪM”**

Kính gửi: Quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân

Đầu tiên, Đội hình chuyên pháp luật trân trọng gửi đến quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công.

Kính thưa quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân,

Chiến dịch Mùa hè xanh là một trong những hoạt động tình nguyện vô cùng ý nghĩa của các bạn sinh viên được diễn ra trong dịp nghỉ hè. Bắt đầu từ năm 2008, Chiến dịch Mùa hè xanh có thêm chặng 2 là “Vui hội trăng rằm”, nên để đồng bộ và mang màu sắc riêng của sinh viên Kinh tế, Ban chỉ huy chiến dịch đã quyết định đổi tên thành Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế. Từ khi thành lập đến nay, Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế đã thu hút hơn 20.000 sinh viên tham dự cùng nhiều công trình thanh niên, việc làm ý nghĩa đã được thực hiện.

Năm 2005, Chiến dịch Mùa hè xanh được thay đổi về cách thức hoạt động và có sự phân hoá về mặt chuyên môn thông qua cách thức thành lập các đội hình Chuyên nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết thực của người dân địa phương tại địa bàn chiến dịch diễn ra. Đội hình Chuyên Pháp luật là một trong những đội hình Chuyên ra đời ngay từ những ngày đầu với sứ mệnh tuyên truyền kiến thức pháp luật đến cho người dân địa phương và giúp pháp luật dễ dàng đi vào đời sống thường nhật của họ. Qua hơn 12 năm tham gia Chiến dịch, đội hình đã tư vấn được trên 8.000 lượt người, tổ chức thành công hơn 100 chương trình giúp tuyên truyền pháp luật... và vinh dự nhiều lần được nhận các giấy khen, bằng khen từ BTC chiến dịch, Đoàn trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nối thành công của chiến dịch lần trước, năm 2017, đội hình Chuyên pháp luật tiếp tục tham gia Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế. Cụ thể, đội hình tham gia cả 2 chặng của Chiến dịch:

+ Chặng 1: từ ngày 30/06/2017 đến ngày 25/07/2017.

Đội hình chuyên Pháp luật rất mong sẽ nhận được sự hồi âm từ Quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân.

Trân trọng kính chào.

**TM.ĐỘI HÌNH CHUYÊN PHÁP LUẬT
ĐỘI TRƯỞNG**

(đã kí)

BÙI DUY HƯNG